

รอยัล คลิฟ และศูนย์ประชุมนานาชาติพีช พัทยา รับ มอบตราสัญลักษณ์ SHA ผ่านมาตรฐานความ ปลอดภัยด้านสุขภาพขั้นสูงสุด



พัทยา, ประเทศไทย – 4 โรงแรมของรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป, ศูนย์ประชุมนานาชาติพีช และคลิฟ สปา รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA รับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข ในโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration) เนื่องจากรอยัล คลิฟได้ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวด และผ่านมาตรฐานด้านสุขภาพ, สุขอนามัย และความสะอาดภายในบริเวณ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเปิดให้บริการ

โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย และสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว และผู้จัดงานว่าจะได้รับประสบการณ์การใช้บริการที่ดี และความปลอดภัยด้านสุขภาพที่ตรงตามมาตรฐาน

นอกเหนือจากการได้รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA ในครั้งนี้แล้ว รอยัล คลิฟได้มีการจัดทำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แบบครบวงจร เพื่อให้ทุกท่านสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างอุ่นใจ

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ผมและทีมผู้บริหารให้ความสำคัญอันดับหนึ่งในเรื่องความปลอดภัยของแขกผู้เข้าพักทุกท่าน และพนักงานทุกคน ผมได้ร่วมทำงานอย่างหนักกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพที่เหมาะสม และครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในโรงแรมและศูนย์ประชุม เพื่อให้ทุกท่านสามารถเข้าพัก และใช้บริการได้อย่างอุ่นใจ อย่างไรก็ตาม การให้บริการต่างๆ ภายในโรงแรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่ผมขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะยังคงได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด และสามารถเพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้เช่นเคยครับ” กล่าวโดย คุณ วิทนาถ วรรณะกุล กรรมการบริหาร รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ซึ่งมีพื้นที่ส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติกว่า 100 ไร่ พร้อมวิวทะเลสีครามอันงดงามของอ่าวไทยแบบพาโนรามา ที่จะทำให้ประสบการณ์ของท่านน่าจดจำ และพิเศษสุด ได้รับรางวัลกว่า 240 รางวัลจากองค์กรระดับชาติ และนานาชาติ จองโดยตรงกับรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป รับประกันราคาที่ดีที่สุด คู่แข่งกับแพ็คเกจ และโปรโมชั่นพิเศษมากมาย ที่ www.royalcliff.com หรือติดต่อแผนกสำรองห้องพัก (+66) 38 250 421 ต่อ 2732 หรือ reservations@royalcliff.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.royalcliff.com